

Hải Phòng: Tuyên truyền trên báo chí là nguồn lực quan trọng để phát triển thành phố.

19:20 14/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 13/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thành phố; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo, tạp chí Trung ương tại Hải Phòng; các tác giả đoạt giải báo chí do các cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động báo chí

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành thành phố.



Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ôn lại truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam trong 99 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, báo chí thành phố càng tiếp tục có bước phát triển và trưởng thành vượt bậc với các thể loại báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử, từng bước thực hiện truyền thông đa phương tiện. Cùng với các cơ quan báo chí thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có 55 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú với hơn 100 nhà báo, phóng viên hoạt động và gần 400 hội viên thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng.

Đồng chí Đào Khánh Hà chúc mừng các cơ quan báo chí và 84 tác giả có tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng các cuộc thi của Trung ương và thành phố và mong rằng năm tới sẽ có nhiều giải thưởng cao hơn nữa, nhiều tác giả mới đạt giải tại các giải báo chí cấp thành phố và quốc gia.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí được thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, nhất là sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố, Văn phòng UBND thành phố và các ngành, đơn vị về cung cấp thông tin, giao ban báo chí định kỳ, đột xuất. Từ đầu năm đến nay đã có 12 nội dung cung cấp thông tin trực tiếp và 16 hướng dẫn và

cung cấp thông tin kịp thời tới các cơ quan báo chí.



Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo thành phố Hải Phòng phát biểu

Thành phố cũng thực hiện kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hải Phòng năm 2024. Hội Nhà báo Hải Phòng có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa, quy tụ được các hội viên tham gia.

Nhờ vậy, báo chí đã cập nhật kịp thời về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước và thành phố. Đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị các cơ quan báo chí thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp, đồng hành vì sự phát triển của Hải Phòng.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố phát biểu, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các ngành đối với báo chí, nhất là các hoạt động cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá về sự phát triển của Hải Phòng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khẳng định: Kết

quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của Hải Phòng có đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo. Các cơ quan báo chí luôn ủng hộ thành phố, là người bạn đồng hành với thành phố trong triển khai các quyết sách, các chủ trương lớn. Lãnh đạo thành phố cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh, phản biện nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và bức xúc của nhân dân. Đối với những vấn đề chính đáng, lãnh đạo thành phố luôn cầu thị, lắng nghe và giải quyết.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn xác định, công tác tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền trên báo chí là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển thành phố. Lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng chào đón, gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên... trên tinh thần thân mật, gần gũi, giao lưu, chia sẻ. Đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động.

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các nhà báo hãy gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của mình vào từng trang viết, từng tác phẩm, để hình ảnh của thành phố Hải Phòng được lan toả mạnh mẽ hơn nữa đến bạn bè trong và ngoài nước.



*Thành ủy Hải Phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)*

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy mong các nhà báo, các cơ quan báo chí trong thời gian tới tiếp tục quan tâm sâu sắc tới thành phố, tiếp tục đưa nhiều thông tin và sản phẩm báo chí có nội dung tích cực để lan tỏa chủ trương, quyết sách lớn của thành phố nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cán bộ đảng viên. Cụ thể là tuyên truyền về sơ kết Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách mới, vượt trội để phát triển thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó là tuyên truyền về sự cần thiết, cấp thiết của việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố; vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025; thành lập thành phố Thủy Nguyên; quận An Dương; điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các đề án, nghị quyết quan trọng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua thời gian vừa qua, như: Nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động; về nâng cao chất lượng y tế cơ sở; về phát triển nhà ở xã hội; về phát triển Đại học Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo và người phát ngôn của thành phố, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức giao ban và cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí, bảo đảm định hướng tuyên truyền của Trung ương, Thành ủy; đề nghị các ban, sở, ngành thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng quy định.

Trọng Nhân

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hai-phong-tuyen-truyen-tren-bao-chi-la-nguon-luc-quan-trong-de-phat-trien-thanh-pho>